



- + กรมสรรพสามิตจัดงานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2562
- + สรรพสามิตรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
- + จำนวนสอบข้อเท็จจริง ทำไม่เปิดตอนนี้ไม่ได้
- + รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 (เบื้องต้น)

- + 14 เมษายน วันครอบครัว อีกหนึ่งวันสำคัญของไทย
- + รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือนมีนาคม 2562
- + มงย้อนเลนส์





ISSUE 04 April 2019

บทบรรณาธิการ

สวัสดีปีใหม่ไทย พบกับ Excise Newsletter อีกครั้งในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

ในช่วงวันสงกรานต์ของทุกๆปี เป็นช่วงที่มีการเดินทางกลับภูมิลำเนาของพี่น้องชาวไทย ขออวยพรให้ทุก ๆ ท่านเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ และกลับมาทำงานอย่างมีความสุข และเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 กรมสรรพสามิตได้จัดงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย โดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การออกร้านการกุศลและกิจกรรมสนับสนุนการจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมสรรพสามิต โดยรายได้มอบให้วัดอัมพวันและโรงเรียนอัมพวันศึกษา เพื่อทำนุบำรุงศาสนาและการศึกษา พิธีสงฆ์น้ำพระ และพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร การปล่อยแถวรถตรวจด่านป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 นอกจากนี้ยังมีสรุปผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2562 และอีกเช่นเคยท่านจะได้พบกับบทความดีๆ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง “สำนวนสอบข้อเท็จจริง ทำไมเปิดตอนนี้ไม่ได้” ต่อด้วยบทความครอบครัวอบอุ่น เรื่อง “14 เมษายน วันครอบครัว อีกหนึ่งวันสำคัญของไทย” รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ประจำเดือนมีนาคม 2562 และมองย้อนเลนส์ก็ได้นำมาให้ท่านได้ติดตามต่อภายในเล่ม

CONTENTS

สารบัญ

- 03 กรมสรรพสามิตจัดงานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2562
- 06 สรรพสามิตรถตรวจด่านป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
- 07 สำนวนสอบข้อเท็จจริง ทำไมเปิดตอนนี้ไม่ได้
- 08 รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 (เบื้องต้น)
- 10 14 เมษายน วันครอบครัว อีกหนึ่งวันสำคัญของไทย
- 13 รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือนมีนาคม 2562
- 14 มองย้อนเลนส์

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษาทิตติมศักดิ์	นายวรวรรณ ภิญโญ		
ที่ปรึกษา	นายพงษ์สิทธิ์ สุเมิตยกุล		
บรรณาธิการ	นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์		
กองบรรณาธิการ	นางจารุณี ฉายวิริยะ	นายวิศรุต ปะภิระณะ	นายทรงกรด โตตริงทรัพย์
	นางสาวพงษ์จิรา ทิพย์รักษ์	นายพิเชษฐ พุทธา	นางสาววทัญญู ดวงแก้ว
	นางสาวสิริมา ศรีโรจน์	นายเดชาธร วลัยเพชร	นางสาวนาภาพร ศุภระมงคล
ฝ่ายภาพ	นายธนรัตน์ สุวรรณเมนะ	นายวันดี สุขใจ	นายภาณุวัฒน์ บุญอินทร์
	นางฉัตรนภา บุณนาค	นายบุรินทร์ ศิริกุล	
ออกแบบจัดพิมพ์	บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด		
กองบรรณาธิการ	Excise Newsletter ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต 1488 ถนนรัชโยธิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300		
	โทรศัพท์ 0-2241-5600-18, 0-2668-6560-89 ต่อ 55732 โทรสาร 0-2241-4778 หรือ public@excise.go.th		

กรมสรรพสามิตจัดงานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2562

นายพร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดงานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2562 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การออกธำเนาะการกุศลและกิจกรรมสันทนาการจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมสรรพสามิต โดยรายได้มอบให้วัดอัมพวันและโรงเรียนอัมพวันศึกษา เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อทำนุบำรุงศาสนา และการศึกษา พิธีสงฆ์พระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรเจ้า พระธาตุนครหินต์ พระพุทธรหมามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) จำลอง พิธีรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร โดยมีคณะผู้บริหาร จ้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562







สรรพสามิตรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

นายพร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้มอบนโยบายให้กรมสรรพสามิตกวาดขันสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษี รวมถึงการดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตและจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตร่วมกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวและมีแนวโน้มที่จะบริโภคสุราและยาสูบเพิ่มขึ้น กรมสรรพสามิตจึงได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 โดยมอบหมายให้สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ดื่มสุราขณะขับขี่ยานพาหนะ และใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และรักษาวินัยจราจร รวมทั้งเข้มงวดการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลา สถานที่ และบุคคลที่ห้ามจำหน่าย อีกทั้งให้ความร่วมมือจัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม พร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามแหล่งสถานบริการ แหล่งชุมชน และพื้นที่เป้าหมายอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะอาจมีการกระทำผิดซึ่งนับเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการคุ้มครองและดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจาก การบริโภคสุราและยาสูบที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสุราและยาสูบโดยทั่วไป

ทั้งนี้ ตามระเบียบกรมสรรพสามิตร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่และสุราหากตรวจสอบและพบการกระทำผิดเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายและเพิกถอนใบอนุญาตทันที ส่วนในกรณีที่เป็นเอเยนต์หรือตัวแทนจำหน่ายเมื่อกระทำผิด สรรพสามิตพื้นที่จะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาต และแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวให้การยาสูบแห่งประเทศไทยทราบเพื่อดำเนินการเพิกถอนการเป็นเอเยนต์หรือตัวแทนจำหน่ายต่อไป

หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต สามารถแจ้งโดยตรงได้ที่ กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call Center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th หรือแจ้งที่ตู้ ป.ณ. 10 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว



สำนวนสอบข้อเท็จจริง ทำไมเปิดตอนนี้ไม่ได้

วีระเชษฐ์ จรรยากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

มาดูเรื่องนี้ครับ อาจจะยากหน่อย สลับกันไป แต่ศึกษาไว้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้ดีสำหรับเจ้าหน้าที่ หากได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

นายคำชายได้มีหนังสือถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนจำนวน 3 ราย คือ 1) รายงานผลการสอบสวนและสรุปความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 2) สรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของส่วนเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม และหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่เสนอต่อปลัดกระทรวงฯ และ 3) หนังสือเอกสาร เกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุอากาศยาน ประจำปี 2557 ตั้งแต่เริ่มต้นจัดหาจนถึงสิ้นสุดสัญญา ต่อมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งปฏิเสธการเปิดเผยด้วยเหตุผลว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ คุ้มครองแล้วมีมติไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ 1 และรายการที่ 2 เนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 (2) และ (3) แต่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ 3 ให้ได้ นายคำชายจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งข้อมูลไปประกอบการพิจารณาและชี้แจงว่านายคำชายขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ คุ้มครองแล้วมีมติไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ 1 และรายการที่ 2 เนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 (2) และ (3) แต่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ 3 ให้ได้ นายคำชายจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

เรื่องการจัดซื้อวัสดุอะไหล่อากาศยาน จำนวน 63 รายการ ให้ถูกต้องตามระเบียบ ต่อมาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการจัดซื้ออะไหล่เฮลิคอปเตอร์ โดยวิธีพิเศษพบว่าขั้นตอนการกำหนดราคากลาง และขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาไม่เป็นไปตามกฎหมาย ผลการสืบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีมีมูล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และส่งสำเนารายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เพื่อใช้เป็นแนวทางต่อไปซึ่งยังไม่แล้วเสร็จจึงเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 (2)

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารรายการที่ 3 ได้เปิดเผยให้ไปแล้ว จึงไม่มีประเด็นต้องพิจารณา เหลือเพียงรายการที่ 1 และรายการที่ 2 ตามที่แจ้งว่าการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน การเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ยังไม่ควรเปิดเผยให้นายคำชายทราบในขณะนี้ จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์

ยังไม่หมดหวังที่จะได้เอกสารครับ ถ้าการดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงเสร็จแล้ว ท่านได้รับคำสั่งทางวินัยแล้ว ก็ขอใหม่ครับ เพื่อไปใช้อุทธรณ์คำสั่งต่อไป แต่ฝากหน่วยงานไว้ด้วยครับว่าเตรียมพิจารณาไว้เลยว่า ถ้าเขาขออีกเพื่อไปใช้ปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเองจะเปิดเผยให้ได้หรือไม่ มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ หรือไปได้นะครับที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 0 2283 4678 www.oic.go.th

"เปิดเผยเป็นเรื่องหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น"

รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 (เบื้องต้น)

1. ผลการจัดเก็บรายได้

ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเดือนมีนาคม 2562
จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 53,100.07 ล้านบาทสูงกว่าปีก่อน 4,418.92 ล้านบาท
หรือสูงขึ้น 9.08% แต่ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ
724.94 ล้านบาท หรือลดลง 1.35%

2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้

เดือนนี้กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้ภาษีสูงกว่าปีก่อน
แต่ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ
สามารถวิเคราะห์เป็นรายประเภทสินค้าหลัก ๆ ได้
ดังนี้



ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

จัดเก็บได้ 18,649.41 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 1,817.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.80% แต่ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 656.06 ล้านบาท หรือ 3.40% สาเหตุที่จัดเก็บได้สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการชำระภาษีน้ำมันนำเข้าสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อรองรับปริมาณการใช้ น้ำมันในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว และช่วงวันหยุดในเดือนเมษายน เป็นผลให้การจัดเก็บภาษีน้ำมันสูงกว่าปีก่อน สำหรับสาเหตุที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากปริมาณการใช้ดิบต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ ประกอบกับการส่งเสริมการใช้น้ำมัน B5 และ B7 ทำให้ภาษีน้ำมันดีเซลลดลงเดือนละ 350 ล้านบาท



ภาษีรถยนต์

จัดเก็บได้ 13,113.61 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 2,276.71 ล้านบาท หรือ 21.01% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 2,438.90 ล้านบาท หรือ 22.85% สาเหตุที่จัดเก็บได้สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ เพื่อรองรับงาน Motor Show ประกอบกับผู้ประกอบการรถยนต์ เร่งส่งมอบรถยนต์ที่ค้างจอยในช่วงปลายปี และมีการส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีปริมาณการชำระ ภาษีรถยนต์สูงกว่าปีก่อนถึง 10.62%



ภาษีเบียร์

จัดเก็บได้ 6,709.72 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 1,068.56 ล้านบาท หรือ 18.94% แต่ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 3,003.51 ล้านบาท หรือ 30.92% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีเบียร์ ได้ต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 มีการชำระภาษี ก่อนข้างสูง ส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการชำระภาษีเบียร์ ในเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ชำระภาษีเบียร์สูงกว่าปีก่อน ส่งผลให้ปริมาณการชำระภาษีเบียร์ โดยรวมมีแนวโน้มสูงกว่าปีก่อน



ภาษีสุรา

จัดเก็บได้ 6,449.82 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 917.02 ล้านบาท หรือ 16.57% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 692.24 ล้านบาท หรือ 12.02% สาเหตุที่จัดเก็บได้สูงกว่าปีก่อน และประมาณการ เนื่องจากการบริโภคสุราอยู่ในช่วง High Season และผู้ประกอบการเร่งการผลิตเพื่อสต็อกสินค้ารองรับเทศกาล สงกรานต์ โดยเฉพาะผู้ผลิตสุราในประเทศที่มีปริมาณการชำระภาษี สุราเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 21.76% สูงกว่าอัตราขยายตัวของ อุตสาหกรรมถึง 7.29% ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ภาษีสุรา สูงกว่าประมาณการ



ภาษียาสูบ

จัดเก็บได้ 5,433.99 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 1,737.29 ล้านบาท หรือลดลง 24.23% และต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 361.95 ล้านบาท หรือลดลง 6.24% สาเหตุที่จัดเก็บภาษียาสูบ ได้ต่ำกว่าประมาณการเนื่องจากในเดือนมกราคม 2562 การยาสูบ แห่งประเทศไทย (ยสท.) ใ้ชำระภาษียาสูบไว้ล่วงหน้าสูงกว่าค่าเฉลี่ย ถึง 415 ล้านบาท ส่งผลให้ในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 ชะลอการชำระภาษียาสูบได้ต่ำกว่าปีก่อน เนื่องจากเดือนมีนาคม ปีก่อนผู้ประกอบการนำเข้าชำระภาษียาสูบสูงกว่าค่าเฉลี่ย ถึง 1,400 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมการชำระภาษียาสูบ ของปีก่อนสูงกว่าปกติ

จัดทำโดยส่วนพัฒนาแผนภาษี สำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต

14 เมษายน วันครอบครัว อีกหนึ่งวันสำคัญของไทย



13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันสงกรานต์ คนไทยได้ยึดถือประเพณีอันดีงามสืบต่อกันมาแต่โบราณกาล ถัดมาอีก 1 วันคือ วันที่ 14 เมษายน ของทุกปีเป็น "วันครอบครัว" เพื่อมุ่งหวังจะให้มีการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ดั้งเดิม และในวันที่ 14 เมษายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น "วันครอบครัว" เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักความอบอุ่น และความสุขในครอบครัวมากที่สุด เพราะสถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตของผู้คน ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ก็ถือว่าเป็นความเข้มแข็งของชุมชน หมู่บ้าน สังคมด้วยเช่นกัน

ประวัติความเป็นมา 14 เมษายน วันครอบครัว

ความหมายของสถาบันครอบครัว

1. ความหมายทั่วไป

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของคำว่า "สถาบัน" และ "ครอบครัว" ไว้ดังนี้

- **สถาบัน** หมายถึง สิ่งซึ่งคนในส่วนรวม คือ สังคมจัดตั้งให้มีขึ้นเพราะเห็นประโยชน์ว่ามีความต้องการและจำเป็นแก่วิถีชีวิตของตน เช่น สถาบันครอบครัว ฯลฯ
- **ครอบครัว** หมายถึง ผู้ร่วมครัวเรือน คือ สามัญภรรยา และบุตร

2. ความหมายตามแนวพุทธศาสตร์

ครอบครัวตามแนวพุทธศาสตร์ ไม่มีการกำหนดตายตัว แต่กล่าวถึงลักษณะอันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น ในทางพุทธศาสนาจะกล่าวถึงครอบครัวในรูปของสามีภรรยา บิดามารดา เท่านั้น ซึ่งถือว่า มารดา บิดาก็ดี สามี ภรรยาที่ดี เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของครอบครัว

3. ความหมายในแง่สถาบัน

ครอบครัว หมายถึง การอยู่ร่วมกันของชายหญิง ในรูปของสามีภรรยา มีหน้าที่ให้กำเนิดบุตรและเลี้ยงดูบุตร เพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้ สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงออกทางพฤติกรรมต่อกันและกัน ในรูปของการปฏิบัติตามสถานภาพและบทบาทอันเป็นหน้าที่ของสมาชิก

ความสำคัญของวันครอบครัว

ครอบครัว คือ สถาบันมูลฐานของมนุษยชาติ เป็นหน่วยขนาดเล็กที่สุดของสังคม เป็นผู้สร้างและกำหนดสถานภาพ สิทธิหน้าที่ของบุคคลอันพึงปฏิบัติต่อกันในสังคม เป็นสถาบันแห่งแรกในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและพัฒนา ผู้ร่วมครัวเรือน คือ สามี ภรรยา และบุตร การที่ทางราชการกำหนดวันครอบครัวขึ้นมานั้น เนื่องมาจากการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้มากขึ้น เพราะการที่วิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป ย่อมทำให้ครอบครัวมีความขัดแย้ง และห่างเหินกันมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาทีหลังได้



ประวัติวันครอบครัว

สืบเนื่องจากคนไทยสมัยก่อนจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ ลักษณะเป็นครอบครัวขยาย ประกอบด้วย พ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติ รวมกันอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันความใหญ่เล็กของบ้านขึ้นอยู่กับจำนวนคน และต่อเติมขนาดของบ้านเรื่อยไปตามจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นถึงเทศกาลก็ทำข้าวของอาหารไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านญาติพี่น้องจะเข้ามาช่วยมือช่วยเหลือกันข้าวของอาหารที่เหลือก็จะแบ่งปันแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านใกล้เคียง แต่ด้วยวิถีชีวิตของครอบครัวในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก สมาชิกในครอบครัวต่างต้องดิ้นรนทำมาหาเลี้ยงชีพ หม่อมสาวที่อยู่ต่างจังหวัดก็เข้ามาในเมืองเพื่อหางานทำ ทำให้ต้องทิ้งพ่อแม่ที่ซราทราพาไว้ตามลำพัง พ่อแม่ที่ต้องทำงานหนักเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับลูก และครอบครัว ไม่มีเวลาสั่งสอนอบรมลูก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่จะสร้างปัญหาให้กับสังคม

ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2532 คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรีได้เสนอมติโดยคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นผู้เสนอ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยและอนุมัติ ให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็น "วันครอบครัว" ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ของไทย เพราะโดยส่วนใหญ่ในวันนี้เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวมีเวลาพบปะกันได้โดยสะดวก จึงให้ถือโอกาสเดียวกันนี้เป็นวันแห่งการรวมญาติ รวมครอบครัว ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการี รดน้ำดำหัว ตลอดจนการขอพรผู้ใหญ่ตามประเพณีไทยที่เคยปฏิบัติกันมา

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวที่พึงปฏิบัติต่อกัน

1. ให้ความรัก ความอบอุ่นและความเอื้ออาทรต่อกัน
2. หันหน้าเข้าหากันและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
3. ช่วยเหลือ ดูแล เทื่อทูล ซึ่งกันและกัน
4. ดูแลเอาใจใส่และใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้น
5. รู้จักวางแผนการใช้จ่ายอย่างประหยัด/ไม่ฟุ่มเฟือย
6. รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน
7. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวร่วมกัน เช่น การเข้าวัดอบรมปฏิบัติธรรมนำครอบครัวอบอุ่นครอบครัวสุขกับห้องสมุด ศิลปะสุดสัปดาห์



กิจกรรมวันครอบครัว

ในส่วนของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ

1. จัดนิทรรศการเพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ของสมาชิกในครอบครัว
2. จัดมอบรางวัลให้สำหรับครอบครัวดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครอบครัวที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ

ในส่วนของครอบครัว

กิจกรรมที่นิยมปฏิบัติกันในวันครอบครัว คือ การใช้เวลากับครอบครัวมากยิ่งขึ้น อาทิ การทำอาหารไปทานกันตามสถานที่ต่าง ๆ การไปทานอาหารนอกบ้าน การไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งการไปเที่ยวตามสถานที่ที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ นอกจากจะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย

แต่สำหรับครอบครัวที่ไม่มีโปรแกรมออกข้างนอก ก็สามารถสร้างกิจกรรมในบ้านเชื่อมสัมพันธ์ได้หลากหลาย เช่น การช่วยกันทำอาหารทานที่บ้าน หาวิดีโอหนังสักเรื่องมาดูด้วยกันทั้งครอบครัว เป็นต้น



รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ประจำเดือน มีนาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่งและสังกัด	จำนวนคดี	เงินค่าปรับ	หมายเหตุ
ในเขตพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ					
1	นายพงศธร ศุภรสุนทร	เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน	64	1,577,304.11	• คดีสุรา ปรับ 61 คดี • คดียาสูบ ปรับ 3 คดี
2	พ.อ.อ.วุฒิชัย ฟองชัย	เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน	18	917,830.53	• คดียาสูบ ปรับ 17 คดี • คดียาเส้นปรุง ปรับ 1 คดี
3	นายฤกษ์ ธรรมพิทักษ์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ	33	690,590.02	• คดีสุรา ปรับ 29 คดี • คดียาสูบ ปรับ 4 คดี
นอกเขตพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ					
1	นายธีรพงศ์ อินทระ	นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ	12	6,583,600.00	• คดีน้ำมัน ปรับ 10 คดี • คดีรถยนต์ ปรับ 2 คดี
2	นายปิยะศักดิ์ ปาลกะวงษ์	เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน	8	1,248,652.00	• คดียาสูบ ปรับ 2 คดี • คดีน้ำมัน ปรับ 2 คดี • คดีรถยนต์ ปรับ 2 คดี • คดีรถจักรยานยนต์ ปรับ 2 คดี
3	พต.ประมธ มหาไชย	เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน	17	1,065,041.90	• คดียาสูบ ปรับ 16 คดี • คดียาเคียว ปรับ 1 คดี

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่รองรับ “สิทธิได้รู้” ของประชาชน โดยกำหนดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ และกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ได้กำหนดสิทธิสำคัญ แก่ประชาชน ดังนี้

สิทธิได้รู้ (ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ)

หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

1. โครงสร้างและการจัดองค์กรที่ดำเนินงาน
2. อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน
3. สถานที่เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย ที่มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
5. ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) กำหนด

สิทธิตรวจสอบ (ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ)

หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่เอกชน

5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรค 2
6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน หรือสัญญา ร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย/ โดยมติคณะรัฐมนตรี
8. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กำหนด

สิทธิร้องเรียน (ตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ)

บุคคลใดเห็นว่าหน่วยงานรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามมาตรา 9 หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรา 11 หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้ ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ เว้นแต่เป็นเรื่องที่มีคำสั่งมิให้เปิดเผยตามมาตรา 15 หรือคำสั่งไม่รับฟัง คำคัดค้านตามมาตรา 17 หรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 การร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับร้องเรียน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นก็ให้ขยายเวลาได้ แต่ต้องแสดงเหตุผล และรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 60 วัน

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ กรมสรรพสามิตจึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ขึ้นภายในห้องสมุด กรมสรรพสามิต ท่านสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพสามิตหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพสามิตได้โดยตรงที่ห้องสมุดกรมสรรพสามิต อาคารกรมสรรพสามิต ชั้น 1 เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือ โทร. 0 2241 5600 ต่อ 51614 www.excise.go.th

มุมมองขอนแก่น

พิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการสรรพสามิตใสสะอาด

นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบราชการจัดเก็บภาษี พร้อมด้วย นายวรวรธรณ์ ภิญญโร รองอธิบดี นายธิปไตย วัฒนกุล รองอธิบดี นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ตามโครงการสรรพสามิตใสสะอาด ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562



การประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสถานบริการฯ ครั้งที่ 3

นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบราชการจัดเก็บภาษี เป็นประธานการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสถานบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์และสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทำการหลังเวลา 24.00 น. ครั้งที่ 3 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562



โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักรัพยากรบุคคลมืออาชีพ”

นายวรวรธรณ์ ภิญญโร รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักรัพยากรบุคคลมืออาชีพ” โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562



รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายได้ เดินทางตรวจราชการกรมสรรพสามิต

นายพร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับ นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายได้พร้อมคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจราชการกรมสรรพสามิต โดยมีคณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562



กรมสรรพสามิตร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบ 80 ปี

นายพร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบ 80 ปี และร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลให้แก่ “มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์” ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562



สรรพสามิตแถลงผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

นายพร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการแถลงผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ของกรมสรรพสามิต โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562





แจ้งเบาะแส

ผู้กระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต **ตลอด 24 ชั่วโมง**

www.excise.go.th

สายด่วน

1713

ทุกคำถามมีคำตอบ

- เราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ
- บริการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกรมสรรพสามิต
- แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ



กรมสรรพสามิต 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2241-4778 <http://www.excise.go.th>

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 8/2521
ไปรษณีย์เขตดุสิต

สิ่งตีพิมพ์

ติดต่อรับหนังสือได้ฟรี...ที่กองบรรณาธิการ Excise Newsletter 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2241-5600-18, 0-2668-6560-89 ต่อ 55732 โทรสาร 0-2241-4778